

Source : **กรุงเทพธุรกิจ**Date : **2 เม.ย. 2561** Page : **17/18**

No :

คำต่อคำ ณพ อนุรักษ์เดช



17, 18

“

लगुन
วันดีฯ
ไม่ได้
ติดหนึ่
ใคร

”อ่านหน้า **18**

คำต่อคำ 'ณพ ณรงค์เดช' 'ลงทุนวินด์ฯไม่ได้ติดหนี้ใคร'

กรุงเทพฯธุรกิจ • ชื่อบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เป็นของร้อนที่ไม่ว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกตั้งคำถามอยู่ตลอด จากบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีใบอนุญาตในมือมากที่สุดของไทยถึง 700 กว่าเมกะวัตต์ กลับเต็มไปด้วยความไม่ลงรอยกันของผู้ถือหุ้นเก่าและใหม่ จนแผนการเข้าตลาดหุ้นต้องเลื่อนไปนานถึง 3 ปี

'ณพ ณรงค์เดช' ประธานบริหารกลุ่มเคพีเอ็น กรุ๊ป กระโดดเข้ามาลงทุนใน WEH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนเจ้าของเดิมที่เจอคดีและหนีออกนอกประเทศ ซึ่งยังไม่เคยชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าวมาก่อน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์แบบคำต่อคำ

"ผมไม่เคยที่ต้องมาชี้แจงเพราะเรื่องทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการศาล แต่ที่ต้องออกมาพูดครั้งนี้ เพราะมีข่าวเท็จที่ถูกจัดทำขึ้น และส่งไปตามสื่อต่างๆเผยแพร่ทำให้ผมครอบครัว และบริษัทได้รับความเสียหาย"

ตั้งแต่บริษัทมีปัญหาธนาคารยกเลิกเงินทุนทันทีต้องเรขાયบริษัทเพื่อหาผู้ลงทุนรายใหม่แต่ไม่มีใครซื้อ ซึ่งพอมาเสนอผมจึงเข้ามาดูว่าบริษัทนี้จะทำให้กลับมาฟื้นได้ไหม ซึ่งเห็นว่าทำได้ เพราะเป็นธุรกิจพลังงานทดแทน มีทีมงานที่ดี มีคุณภาพจึงตัดสินใจซื้อบริษัทนี้

ขั้นตอนมีการทำสัญญาซื้อขายกำหนดจ่าย 2 งวด ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมได้จ่ายเงินงวดแรกไปหลายพันล้านบาทปลายปี 2558 ระหว่างที่ยังไม่ได้จ่ายงวดที่สอง มีจดหมายมาขอยกเลิกสัญญา ผมแจ้งว่าไม่ได้เพราะ



“ผมไม่เดือดร้อนหากไม่ได้เข้าตลาดหุ้น แม้จะมีโครงการใหม่ ผมมีแหล่งเงินทุนมาสร้างโครงการได้

ณพ ณรงค์เดช

ตามสัญญาที่เซ็นกันไปแล้วและเตรียมแหล่งเงินทุนไว้พร้อมที่จะจ่าย

ก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงินงวดที่ 2 อีกฝ่ายกลับมีการยื่นเรื่องฟ้องที่อนุญาตตุลาการประเทศสิงคโปร์ โดยเรียกร้องขอหุ้นคืน ซึ่งปัจจุบันได้มีการตัดสินออกมาแล้วว่าเอาหุ้นคืนไม่ได้ และผมได้จ่ายเงินงวดที่ 2 ไปเรียบร้อยแล้วหลายพันล้านบาทเช่นกัน ดังนั้นผมไม่ได้ติดหนี้ใครเพราะรายการซื้อขายส่งมอบเงินเกิดขึ้นครบถ้วน

นอกจากนี้ในสัญญาซื้อขายมีการกำหนดจ่ายอีกส่วน คือค่าความสำเร็จ (Bonus Payment) ซึ่งเงินในส่วนนี้ถ้าบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะมีการจ่าย แต่ถ้าไม่เกิดทางนั้นก็ไม่ได้เงินในส่วนนี้ จุดนี้แหละที่มีการฟ้องร้องว่ายังได้เงินไม่ครบ

รายละเอียดเงินในส่วนนี้จะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จ สามารถขายเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ และต้องมีการพิสูจน์ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแต่ละโครงการว่าเป็นอย่างไร

"ตอนที่ผมซื้อหุ้นคือบริษัทมีปัญหาบ้านไฟไหม้ พอดับไฟ สร้างบ้านใหม่ต่อเติม จะเอาบ้านคืน เงินค่า Bonus Payment ซึ่งตกลงกันว่าจะจ่ายแต่วันนี้มันยังไม่เกิดอะไรเลยจะจ่ายได้อย่างไร แล้วมาบอกว่าจำนวนเงินต้องเท่านั้นเท่านี้ ผินอยู่หรือเปล่า"

ปัจจุบัน WEH ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารต่างประเทศอีก 1 แห่งให้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) จำนวน 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งยอมรับว่าเมื่อมีข่าวไม่ได้ออกมาเรื่อยๆ ธนาคารมีการตรวจสอบฐานะทางการเงิน

บริษัท (Due Diligence) มากขึ้น ต้องมีการชี้แจงว่าเกิดอะไร ซึ่งถ้าผมมีปัญหาความเป็นเจ้าของจริงๆ ไม่มีทางที่ธนาคารจะยอมปล่อยเงินกู้มาลงทุนแน่นอน

ขณะที่ทุกโครงการสามารถเดินได้ตามแผนงานและจะสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 8 โครงการจำนวน 720 เมกะวัตต์ ปี 2562 โดย 3 โครงการ จำนวน 270 เมกะวัตต์ก่อสร้างและรับรู้เงินปันผลแล้ว ทำให้มีเงินปันผลเข้ามาประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งปี 2560 มีกำไรสุทธิเข้ามาเป็นปีแรก

สำหรับอีก 5 โครงการจำนวน 450 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาส 1 ปี 2562 ทำให้ในปี 2562 คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีรายได้ใกล้เคียงล้านบาท เมื่อมีกำไรสุทธิแล้วยังไม่ได้มีการคุยกับผู้ถือหุ้นว่าจะจ่ายปันผลเลยใหม่ เพราะหากมีโครงการลงทุนใหม่ก็ต้องใช้เงินอีก เพราะเตรียมที่จะไปลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างประเทศเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้บริษัทเพิ่มกำลังไฟฟ้าอีก 1,000 เมกะวัตต์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2562-2566)

อย่างไรก็ตามการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น ยังเป็นความตั้งใจวันแรกของผม ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่จะไปได้หรือไม่ได้ตอบไม่ได้ถ้ายังฟ้องร้องกันอยู่แบบนี้ จากเดิมที่จะเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนมาสร้างโรงไฟฟ้า แต่วันนี้ได้แหล่งเงินทุนสร้างได้หมดแล้วในเชิงธุรกิจบริษัทมีมูลค่าที่ดีแล้ว

“ผมไม่ได้เดือดร้อนเลยหากไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น แม้จะมีโครงการใหม่เข้าผมมีแหล่งเงินทุนมาสร้างโครงการได้”